

TRANG GIỚI THIỆU

Wells Fargo mở rộng nhận tài trợ cho doanh nghiệp

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến chương trình tài trợ Open for Business của Wells Fargo. Quỹ Houston cho Công bằng Xã hội và Công bằng Kinh tế (houstonequityfund.org) hân hạnh được cộng tác để tạo ra một cơ hội biến đổi như vậy cho các cộng đồng khác nhau của chúng ta. Chương trình này được tạo ra để giúp các doanh nghiệp nhỏ thuộc sở hữu thiểu số và các tổ chức phi lợi nhuận bảo đảm các tài sản hữu hình sẽ nâng cao cơ hội thành công của họ.

câu hỏi thường gặp

Chương trình Open for Business của Wells Fargo là gì?

Vào tháng 2 năm 2022, Wells Fargo đã công bố khoản quyền góp trị giá 20 triệu đô la cho Quỹ Houston vì Công bằng Xã hội và Công bằng Kinh tế, còn được gọi là Quỹ Công bằng Houston, nhằm cung cấp cho các chủ doanh nghiệp nhỏ những cách thức mới để phát triển và sở hữu nhiều doanh nghiệp hơn. Quỹ Công bằng Houston sẽ phân phối nguồn tài trợ dưới hình thức tài trợ để mua tài sản, thiết bị và các tài sản hữu hình khác, hỗ trợ phát triển kinh tế tại các cộng đồng chưa được phục vụ đầy đủ ở Thành phố Houston.

Mục đích của Chương trình Tài trợ Mở cho Doanh nghiệp (Chương trình Tài trợ) là thúc đẩy sứ mệnh của Quỹ Công bằng Houston. Quỹ Công bằng Houston nhằm thực hiện thay đổi mang tính chuyển đổi bằng cách đầu tư nguồn lực vào các tổ chức và sáng kiến nhằm trao quyền và nâng đỡ các cộng đồng đa màu.

Khi nào và làm thế nào để tôi áp dụng cho chương trình này?

Công đăng ký sẽ được cung cấp cho những người nộp đơn đủ điều kiện hoàn thành và được Người sàng lọc Đủ điều kiện chấp thuận có sẵn trực tuyến tại www.houstonequityfund.org bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 năm 2023, lúc 5 giờ sáng theo giờ CST.

Khi nào thời gian nộp đơn kết thúc?

Ngày 31 tháng 5 năm 2023, lúc 11:59 tối theo giờ CST.

Những loại hình doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận nào sẽ đủ điều kiện nhận trợ cấp?

Chương trình Tài trợ sẽ tập trung vào việc phục vụ các doanh nghiệp nhỏ thuộc sở hữu đa dạng phù hợp với nhiệm vụ với số nhân viên từ 1 đến 100 và có tổng doanh thu hàng năm vào năm 2022 là 3 triệu đô la trở xuống. Chương trình Tài trợ cũng sẽ hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận phù hợp với sứ mệnh trước đây chưa được phục vụ đầy đủ, bao gồm các tổ chức cấp cơ sở và do cộng đồng lãnh đạo có tối đa 100 nhân viên. Các doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận phải được thành lập trước ngày 31 tháng 12 năm 2021 và nằm trong Thành phố Houston. Vị trí mà tài sản hữu hình sẽ được đầu tư phải nằm trong và có tác động đến cộng đồng dễ bị tổn thương như được xác định trong [Bản đồ Đủ điều kiện Địa lý](#) (màu xanh lá cây).

Các doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận có thể đến từ nhiều ngành/lĩnh vực dịch vụ khác nhau và Chương trình Tài trợ nhằm hỗ trợ các tổ chức ở các giai đoạn phát triển hoặc trưởng thành khác nhau.

Ví dụ, khoản trợ cấp có thể:

1. **Củng cố một doanh nghiệp/tổ chức phi lợi nhuận tương đối mới hoặc non trẻ.** Ví dụ: Một nhiếp ảnh gia có thể muốn tăng nguồn cung cấp thiết bị của mình bằng đèn bô sung, máy ảnh hoặc ống kính nâng cấp. Một tổ chức phi lợi nhuận được tài trợ tài chính có thể muốn đầu tư vào thiết bị máy tính mới cho địa điểm thực tế của mình.
2. **Ổn định một doanh nghiệp/tổ chức phi lợi nhuận.** Ví dụ: một chủ nhà hàng đang tiết kiệm có thể sử dụng khoản trợ cấp này để củng cố mong muốn mua một địa điểm bán lẻ của họ, nhằm tránh tăng tiền thuê nhà. Một tổ chức phi lợi nhuận có thể muốn đầu tư nâng cấp thiết bị cũ cho sinh viên để hỗ trợ lập trình.
3. **Tăng tốc mở rộng kinh doanh/tổ chức phi lợi nhuận.** – Ví dụ: Một doanh nghiệp thành công có thể sử dụng khoản tài trợ để mở rộng địa điểm hoặc tăng khả năng sản xuất/lưu trữ, chẳng hạn như một công ty cần mua thêm máy móc hoặc một nhà kho để lưu trữ hàng tồn kho. Một tổ chức phi lợi nhuận có thể muốn đầu tư vào tài sản hữu hình cho địa điểm cộng đồng mới hoặc chương trình tiếp cận cộng đồng.

Một khía cạnh quan trọng để trở nên chuyên đổi là áp dụng một quy trình nghiêm ngặt để lựa chọn và tài trợ cho các doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận có thể chứng minh tác động trực tiếp, hữu hình và có ý nghĩa liên quan đến các trụ cột của Quỹ Công bằng Houston được liệt kê bên dưới.

Công bằng Xã hội và Chung tộc	Phát triển kinh tế	Trao quyền cho thanh niên & Giáo dục	Cộng đồng Xây dựng
Dịch vụ xã hội, Tư pháp hình sự, Chăm sóc sức khỏe, Tham gia công dân, Quyền của người nhập cư, Tư pháp môi trường, Bạo lực gia đình/Buôn bán người	Hỗ trợ các hoạt động phát triển nhân tài, công ty khởi nghiệp, chủ doanh nghiệp và lực lượng lao động trong tương lai nhằm giải quyết chênh lệch thu nhập và giàu nghèo	Cung cấp giáo dục, xóa mù chữ, đổi mới, cố vấn, thăng tiến, học bổng và cơ hội nghề nghiệp	Truy cập an toàn vào các tài nguyên quan trọng, khôi phục không gian cộng đồng, tôn vinh lịch sử và văn hóa của người da đen

Số tiền cho giải thưởng tài trợ sẽ là bao nhiêu?

Các giải thưởng tài trợ sẽ khác nhau dựa trên các yêu cầu cụ thể mà một doanh nghiệp hoặc tổ chức phi lợi nhuận đáp ứng. Đối với Vòng 2, quy mô giải thưởng tài trợ sẽ nằm trong khoảng từ \$5.000-\$100.000.

Tôi có phải trả lại số tiền mà doanh nghiệp nhỏ hoặc tổ chức phi lợi nhuận của tôi nhận được không?

Không. Tài trợ từ chương trình này sẽ ở dạng trợ cấp, không cần phải hoàn trả nếu tất cả các yêu cầu được đáp ứng.

Kinh phí cho chương trình này đến từ đâu?

Các khoản tài trợ này là một phần của Quỹ Mở cho Doanh nghiệp của Wells Fargo, một nỗ lực phục hồi doanh nghiệp nhỏ trên toàn quốc, tập trung vào các chủ sở hữu đa dạng về chủng tộc và sắc tộc.

Tôi có phải là khách hàng của Wells Fargo để đăng ký không?

Không. Bạn không cần phải là khách hàng của Wells Fargo để đăng ký.

Các khoản tài trợ có thể được sử dụng để làm gì?

Các khoản tài trợ từ Wells Fargo Open for Business có thể được sử dụng cho các tài sản hữu hình, có thể sờ được, phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau cho doanh nghiệp nhỏ hoặc tổ chức phi lợi nhuận. Những tài sản này bao gồm các loại sau:

- Mua hoặc cải tạo đất
- Xây dựng các tòa nhà hoặc cơ sở mới
- Cải tạo các tòa nhà hoặc cơ sở hiện có
- Máy móc, thiết bị mới hoặc nâng cấp
- Công nghệ mới hoặc cập nhật
- Mua hàng tồn kho
- Cải tiến hoặc hiện đại hóa đường phố, tiện ích, bãi đậu xe, cảnh quan

Sẽ có một cơ hội để được hỗ trợ hoặc đào tạo?

Đúng. Ngoài các cơ hội nộp đơn và nhận tài trợ, các buổi giáo dục và trao quyền sẽ được cung cấp để cộng đồng có thể nhận được thông tin biến đổi có thể tác động tích cực đến cuộc sống của nhiều thế hệ.

Nếu tôi nhận được trợ cấp từ một chương trình cộng đồng khác, tôi có còn đủ điều kiện để đăng ký không?

Đúng. Các doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện cho chương trình này có thể đăng ký, bất kể nguồn tài trợ từ các chương trình trợ cấp doanh nghiệp nhỏ trong cộng đồng khác.

Liệu một doanh nghiệp hoặc tổ chức nhỏ đã nhận được trợ cấp ở Vòng 1 có thể đăng ký và nhận trợ cấp ở Vòng 2 không?

Không. Người nhận trợ cấp từ Vòng 1 có thể đăng ký lại để xin tài trợ bổ sung trong Vòng 3, trong khi chờ xếp hạng tốt về việc báo cáo và sử dụng các khoản tiền trước đó.